



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1433 25 tháng 12 năm 2022

Hỗn Láo

*Hỗn láo hại mình tâm rối loạn
Hẹp hòi ác ý khó tâm an
Thực hành giải tiến tâm không, đạt
Trí tuệ đôi dào tự cảm an*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1996

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Dung nhan tươi đẹp do đâu mà có?
- 2) Dâm tánh do đâu tạo thành?
- 3) Mỗi người có một chuyện là sao?
- 4) Nguyên lai bốn tánh do đâu mà có?
- 5) Bằng chứng gì cảm thấy bộ đầu phát triển?
- 6) Muốn hiểu mình thì phải làm sao?
- 7) Tại sao làm người lại thích ánh sáng thiên nhiên?

1) 28-9-96 Monaco

Hỏi: Dung nhan tươi đẹp do đâu mà có?

Đáp: Thưa, dung nhan tươi đẹp do nhân quả tu hành mà có, kiếp trước có tu kiếp này tươi đẹp sanh ra tâm thức hiền hòa dễ thương.

Kệ:

*Nhân hiền quả tốt dễ thương hiền
Quý cách xinh tươi lại được yên
Rõ lẽ Trời ban không hoại nát
Tự mình xây dựng tự mình xuyên*

2) 29-9-96 Monaco

Hỏi: Dâm tánh do đâu tạo thành?

Đáp: Thưa dâm tánh do mắt mũi tai miệng ý thân lưỡi tạo thành, thu thập từ bên ngoài vào, lâu ngày kết hợp thành tánh tham và dâm, sanh ra tánh ích kỷ muốn riêng mình có mà thôi.

Kệ:

*Tham dâm tạo khổ cho mình động
Muốn có liên hồi tự ngóng trông
Kích thích chuyển hoài không dứt khoát
Tưởng lầm là thật khó lành trong*

3) 30-9-96 Monaco

Hỏi: Mỗi người có một chuyện là sao?

Đáp: Thưa sự cấu trúc khác nhau, tùy theo giờ giấc thành tựu mà học hỏi và phục vụ người kế tiếp, người này thích người kia, người kia ghét người nọ cũng do sự sanh khắc khác nhau. Đó cũng là mức tiến theo qui luật của ngũ hành. Ngược lại người tu hành pháp đứng đắn thì mọi sự bên trong đều thay đổi phát triển theo luồng điện chung hợp hòa bình, qui một thay vì cạnh tranh vô ích.

Kệ:

*Duyên lành phát triển tâm thân tiến
Giải tỏa ưu tư giải nỗi phiền
Nguyên lý thành đầy duyên tốt đẹp
Bình tâm thanh tịnh tự mình xuyên*

4) 31-9-96 Monaco

Hỏi: Nguyên lai bốn tánh do đâu mà có?

Đáp: Thừa nguyên lai bốn tánh cấu trúc từ nhiều kiếp cộng với tập quán hiện tại, hình thành. Cần một phương pháp khứ trực lưu thanh tự giải lần lần, pháp lực thanh tịnh, hội nhập với Đại thanh tịnh, nhiên hậu mới giải được tất cả nghiệp chướng từ nhiều kiếp, hội nhập vào ánh sáng vô cùng tận thì mới thấu đáo được nguyên lai vô sanh bất diệt của mỗi phần hồn.

Kệ:

*Nằm trong nguyên lý sanh tồn tiến
Cảm thức trần gian chỉ có phiền
Gieo nợ khó hoàn tâm loạn động
Dày công tu luyện tự mình yên*

5) 1-10-96 Monaco

Hỏi: Bằng chứng gì cảm thấy bộ đầu phát triển?

Đáp: Thừa khi nhận thức bộ đầu phát triển, thì lúc nhắm mắt thấy bộ đầu tròn vo và lớn rộng, không thể lo âu bất cứ một việc gì như xưa cả

Kệ:

*Cảm thông nguyên lý rất dễ hòa
Trí sáng tâm minh tự vượt qua
Bình tĩnh trên đường tâm tiến hóa
Tự mình minh cảm lý chan hòa*

6) 2-10-96 Monaco

Hỏi: Muốn hiểu mình thì phải làm sao?

Đáp: Thừa muốn hiểu chính mình thì phải thành tâm, thực hiện phương pháp khứ trực lưu thanh, càng ngày sẽ càng sáng suốt, sẽ hiểu sự ô trực và sai trái của chính mình nhiều hơn

Kệ:

*Biết mình tự hại sân hôn động
Giải tỏa sân si chẳng tự công
Mê loạn không còn gây tạo loạn
Bình tâm học hỏi chẳng lòng vòng*

7) 3-10-96 Monaco

Hỏi: Tại sao làm người lại thích ánh sáng thiên nhiên?

Đáp: Thừa vốn làm người đã có sẵn thiên tánh, chịu tiếp thu những chuyện trong lành, theo ánh sáng chứ không bao giờ chịu theo bóng tối

Kệ:

*Không nuôi tánh chất u tối trực
Thực hiện quân bình sáng với vui
Thu nhận tình thương trong đạo đức
Cảm minh thiên địa chẳng bụi ngùi*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Sài Gòn, 23-08-1969

*Lưỡng diễm âm dương hợp một nhà
Vía hồn chung đúc sống bao la
Đường đời sanh dục bao giờ dứt?
Khốn cảnh luân phiên hiện ý tà*

*Sống thời kết hợp phân qua
Chết thời phân tán thân tà quy nguyên
Duyên lành ước được sánh duyên
Tái sanh dương thế lập tiền căn cơ
Hồn sa địa ngục bất ngờ
Trung nguơn mới được tái nhờ nối duyên
Tùy nơi gia thế diệu huyền
Kẻ tu được phước tùy duyên Phật Trời
Sắc không không sắc tách rời
Cõi Âm rung động cõi Trời thành thơ
Thế gian lăm lý lăm lời
Luận đi xét lại không rời giả tâm
Bày ra cúng tế ngấm ngầm
Nội tâm ước được thì thâm Phật Tiên
Cầu cho được sống triền miên
Nhưng không biết được việc tiền căn cơ
Chỉ lo tạm bợ mong chờ
Ơn Trên phù hộ lòng mơ Tiên Rồng
Tham lam chóng trả bất công
Ước mong toại nguyện tạm tòng đó thôi
Tại sao đi đứng lại ngời
Do đâu kết tập thâm hồi nội tâm
Chúc cho các bạn vui tâm
Do đâu tạo cảnh sai lầm thế sanh?
Từ tâm tiếp đón duyên lành
Trăm người như một tạm hành thế gian.*

Lương Sĩ Hằng

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

HỘI SINH VÔ TẬN

Montréal, Ngày 21 Tháng 3 Năm 1982 (*tiếp theo*)

Cho nên mới đem lại, đem lại cho các bạn: các bạn ngồi ở nhà lo tu, nhưng mà kỳ thật các bạn đã đồng đi với tôi! Chúng ta đã xoa dịu nhiều tâm hồn trong phần tu tịnh của các bạn: đã tiến thẳng và hướng thẳng tới tôi. Chúng ta từng ôm ấp, tay nắm tay, đồng đi trong hành trình học hỏi và ảnh hưởng mọi nơi mọi giới. Cho nên, việc làm của Thượng Đế rất sâu sắc, rất sáng suốt, rất rõ rệt, mà sau rồi mọi người mới thấy; là tại sao? Tại chúng ta trì trệ mà thôi!

Cho nên, chúng ta phải học: càng học càng mở trí; càng học càng quý tâm linh; càng học thấy các bạn là thanh cao: thấy thấp nhứt cũng bạn, mà cao nhứt cũng bạn; thương yêu nhứt cũng bạn, ganh ghét nhứt cũng bạn! Tại sao phải đặt những cơ cấu đó để xây dựng tâm linh? Tại sao quyền năng của Thượng Đế đầy tràn ngập trong tay. Tại sao Ngài không xây dựng cho chúng ta tiến tới một giới thanh không bao giờ trở lại trước? Người đời muốn như vậy: lấy tiền đi mua, để đạt thanh và không bao giờ trở lại trước. Không có! Nhưng mà Thượng Đế đã công bằng: cho các bạn có thanh, rồi đưa thanh đi trở về thử trước, coi thử các bạn có thật sự thanh không? Đó là Thượng Đế đã ban cho một lần một: thanh tới vô cùng, và thanh đó không bao giờ thay đổi; nhưng mà phải qua thử thách, qua dự thí, mới thấy rõ sự tiến triển của chính mình.

Cho nên, các bạn tu thiền về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp này, các bạn cũng thấy rằng: “Tại sao tôi tu nhiều, tôi thấy tôi động loạn?” Đó! Các bạn thấy rõ: các bạn tu nhiều, tu để làm gì? Để dọn từ trước tới thanh; mà cái thanh đó không được thử thì thanh đó vô giá trị! Cho nên, động là thử các bạn đó thôi: thử các bạn, coi các bạn chịu đựng cửa đời mà bước qua cửa đạo không? Hay là miệng nói đạo, mà tâm vẫn đời? Càng tu các bạn thấy rõ rằng “Hòa tan” là gì: phải có dũng chí mới có sự hòa tan; không có dũng chí, làm sao hòa tan?

Cho nên, Thượng Đế đã ban cho tôi sự kính yêu của các bạn, và tôi cũng kính yêu các bạn vô cùng: chính các bạn là đấng thầy đã dạy dỗ tôi, đã cho tôi những bài học; và tôi phải trả bài: những thư từ của khắp thế giới các nơi các bạn gửi về, những bài đến với tôi; và tôi phải trả bài! Sự đối diện của các bạn hiện tại, các bạn là thầy của tôi; chính tôi đang học với các bạn, tôi kính yêu các bạn như một vị thầy: từ đời tôi đã bước qua đạo nhờ những tâm linh của các bạn, nhờ những sự đen tối của các bạn, nhờ những sự trì trệ của các bạn. Nhưng mà tôi đã tự tránh được sự tái phạm! Tự tiến: khi tôi thành đạo, tôi phải có nhiệm vụ hòa tan với các bạn, cảm ơn các bạn, như các bạn đã từng cảm ơn tôi!

Chúng ta có cơ hội trao đổi trong cái tâm thức hòa tan dẫn tiến, phá mê, phá chấp; không có vụ “Ta đây nữa!” Chúng ta là một học viên cả Càn Khôn Vũ Trụ: càng thấy các bạn ngu dốt, càng thấy các bạn chậm trễ, thì các bạn mới có cơ hội tiến đồng với các giới. Nếu các bạn cho là các bạn cao hơn hết thì chừng nào các bạn mới thành đạo? Từ vua tới dân, chỉ ôm có tâm thức và hưởng sự công bằng, chỉ hít vô và thở ra của Thượng Đế mà thôi; vậy chúng ta không trở lại quỹ đạo công bằng, chúng ta không bước vào bình đẳng để dẫn tiến thì làm sao cơ tiến hóa nó tiến được? Cho nên, cơ tiến hóa của Thượng Đế cần có sự bình đẳng, cần có một thức sáng lạng để dẫn tiến chung hành.

Cho nên, chúng ta là người ở trong mê chấp, thoát phàm tục, trở lại chúng ta phải phá mê phá chấp, nhiên hậu chúng ta mới thấy rõ nguyên lý của đời lẫn đạo: sống trong tâm thân an lạc rõ rệt, hãnh diện được làm con người trong cả Càn Khôn Vũ Trụ: sự đóng góp siêu diệu, thanh lần trước, của Thượng Đế đã ân ban cho các bạn có một cơ thể duyên dáng hiện tại, và có một ý thức hòa cảm siêu diệu vô cùng.

Cho nên, chúng ta tu rồi, đêm thanh vắng chúng ta thấy rõ rồi, đường đi chúng ta không phải ồn ào mà đi tới; chúng ta đi trong thanh tịnh. Các bạn “Tu nhưt kiếp, ngộ nhưt thời”; tu một kiếp người mà đạt được có một giây thanh tịnh là đạt pháp.

Pháp là gì? Phải hành; chớ không phải lấy cái pháp mà lờ người: Pháp là phải tự hành để thấy rõ đường đi; đừng chí vô cùng! Mọi người phải trở về với chính họ, tự phá mê phá chấp và thấy rõ trật tự của cả Càn Khôn Vũ Trụ đều sống động trong thanh nhẹ thức giác rõ rệt, không còn động loạn mà đạt nữa đâu!

Cho nên, các bạn ở trên khắp năm châu đã tu, và ngày hôm nay đã ngộ được Pháp Lý và thực hành Pháp Lý, tự thức, tự tiến. Thì các bạn đã trở về với gì? Với trật tự rồi. Mà trật tự Càn Khôn Vũ Trụ là lớn rộng, thanh nhẹ vô cùng. Vậy thì chúng ta phải làm cái gì đây? Phải trở về với sự thanh nhẹ vô cùng: chúng ta phải chấp nhận, chúng ta mới giải thoát được; chúng ta phải tự thức, chúng ta mới kiến tạo được một nền tảng cho nhân sinh.

Chúng ta không nên phân giai cấp nữa; chúng ta không còn tri trệ nữa; chúng ta không có độc tài. Tôi đã nói rõ: vua cũng như dân đều sống trong sự công bằng của Thượng Đế: an Khang trong hơi thở của Ngài, trong nhịp thở của Ngài, hít vô và thở ra. Một người đang nằm trên giường bệnh học cái gì đây, qua những cơn hành hạ của thể xác để học cái gì đây? Để tự thức đó các bạn! Một người đang ồn ồn, ào ào, gom lực lượng để đối phó với những nghịch cảnh, đang làm gì đây? Đang thấy sức mạnh của chính mình là eo hẹp, là bị giới hạn! Cũng là tự thức mà thôi!

Các giới của Thượng Đế rất huyền vi, ân ban cho chúng ta rõ ràng. Chúng ta có cặp mắt xem xét và tự thức, chúng ta có một tư tưởng phàm phu đặng chạm rồi cũng tự thức, chúng ta được nghe những âm thanh của ngoại lai rồi cũng tự thức, chúng ta thuyết đàm thấy lời nói của chúng ta bị hạn hẹp, không có thể tỏa nổi được những cái gì của Thượng Đế đã và đang có, cũng là tự thức mà thôi. Chúng ta ngửi được những cái mùi thanh cao siêu diệu từ trước tới thanh mới thấy sự vô cùng của Thượng Đế đã đánh thức tâm hồn gò bó của chúng ta, để cho chúng ta trở về sự an lạc tự thức thăng tiến.

Ôi quý thay và lành thay. Hôm nay tôi lại được tái ngộ các bạn nơi đây, tình thương yêu, quý mến, sự chờ mong xây dựng đạt thành của các bạn, nó nằm hẳn trong tâm trạng của tôi, tôi tự lập hằng đêm, tôi phải xây dựng hằng đêm từ gia đình một, rồi tôi cũng phải lôi cuốn thể xác này để điều luyện cho thể xác này tự thức. Nó phải rơi lụy hằng đêm để cứu rỗi lấy nó, để thăng hoa tâm thức, để đóng góp trong chương trình xây dựng vĩ đại của Thượng Đế đã ân ban.

Quả địa cầu bắt đầu thay đổi, thay đổi chiều hướng để cho mọi người thấy rõ tâm linh là vô cùng. Sự văn minh vô cùng ở trong chúng ta không phải ngoài ta. Sự văn minh sáng suốt và ổn định là vô cùng. Rồi đây các bạn sẽ thấy máy móc thay đổi, cái gì nó cũng thay đổi, và thu gọn lại, để

chi? Để cho con người được có cơ hội tu, học, tiến nhanh hơn, rõ rệt hơn, sáng suốt hơn. Chúng ta đã cảm nhận vật chất đều tiến hóa sau sự đóng góp của trí khôn loài. Hỏi vậy trí khôn của loài người là ai? Của Thượng Đế.

Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, chúng ta không tiền lấy tiền đâu mà mua kính sách để nghe, nhưng mà chúng ta có một chỗ bảo vệ thể xác, chúng ta đã đổi diện một cái vách tường thanh tịnh vô cùng, đã đóng góp bởi loài người mà phần trí khôn đó cũng nằm trong hào quang vô cùng của Thượng Đế đó thôi. Sự thanh tịnh của một vách tường đã đem lại những gì cho chúng ta thấy cả Càn Khôn Vũ Trụ. Nếu chúng ta hòa tan trong sự thanh tịnh thì sự cấu tạo vô cùng này Thượng Đế đã ân ban cho mọi trí khôn xây dựng, thể gian gọi là tâm linh, thì chúng ta đã có cuốn kinh vô tự, cuốn kinh vô tự rõ ràng không chữ nghĩa nhưng mà nó cũng sờ trong thanh tịnh), nó ôm ấp chúng ta, nó cho chúng ta có một sự sống trong lẽ sống. Và để chúng ta tự thức và tự tiến, đi trong hòa đồng, đoàn kết thương yêu, giữa nhân loại và nhân loại. (*còn tiếp*)

Đề tài suy gẫm

Đoán thiên cơ

Bạn Đạo : Cho con hỏi là gần đây có một máy bay bị rớt, đó là cái chuyện giống như là tai nạn, và chuyện tai nạn này Thượng Đế có sắp sẵn ra không ? cũng như là ví dụ như sau này mà, nếu mà Thế Giới có bị di chuyển như là những chuyện thiên tai, như là bị động đất nhiều thì những cái đó đó chắc là đã sắp đặt sẵn; rồi khi linh hồn của những người mà bị chết như vậy đó thì đi đến chỗ mà; họ đi đến chỗ mà tùy theo cái sự mà tu thiền của họ hay là họ không tu thì tùy theo cái nghiệp lực của họ mà họ đi đến nơi mà họ có thể học tiếp, phải không Thầy ?

Đức Thầy : Đã nói đến Thượng Đế thì, Thế Gian có luật thì Thượng Đế cũng có luật, luật của Thượng Đế là luật nhân quả. Những người bị tai nạn đó thì đúng giờ đúng giấc của họ phải bị tai nạn, nhân nào quả nấy để tiến hóa chứ không sao ! chúng ta đừng có nghĩ rằng họ chết khổ, đau thương, không có gì; họ có khối địa tiên rước cũng như “Hồng Thập Tự” bên này giúp họ tiến hóa qua một cõi khác để học hỏi, chứ con người không có rãnh đâu ! ông Trời không có phung phí đâu !

Biết Thượng Đế, Thượng Đế không có phung phí, Thượng Đế sẽ cho mọi người tiến hóa từ lãnh vực này tới lãnh vực nọ; chúng ta nên an tâm, việc người khác người khác lo, việc mình mình lo, là an nhiên tu hành đừng có đoán thiên cơ, sai lầm ! mà làm sai lạc luồng điện ở trong tâm thức của chính mình là tự hại đó thôi

Vấn Đạo Tại TĐ Từ Thông 07/1999

hãy đi xa ông tằm như vậy, con lúc nào cũng ở cạnh
Fidony ông luôn luôn đứng ở bên trên nhìn xuống và nhìn
ràng tằm lồi, khi con cần hỏi một điều gì đó thưa ông
tằm trong ngày nào rảnh khi bụng không còn làm pháp
luân thường chuyển hay điều mình cũng như vậy, thì cũng
mau từ từ đứng không ông.

- mỗi lần khi thời pháp luân thường chuyển nếu nghe
chuyển không như con tiếp tục, làm nhiều lần nữa cho đến
khi hết vô thấy đây con mới bắt đầu ngồi định, ngoài
phát đưa ý trí lên giữa đỉnh đầu như vậy có đứng hay
không xin ông giảng rõ cho con

- muốn cho bề đầu tốt. khi thời pháp luân. nên thời
ra nhiều đi lên lên đỉnh đầu cũng phá lớp vô não
như vậy có đứng. không ông tằm? con xin ông tằm
đi thời cách thời đó khác mở bề đầu.

- con xin ông tằm cho con một bài giảng. dạy con từ
cho đứng đứng lên của ông tằm đã đi trước

Lưu lại ông tằm như là thời gian viết ít hàng giờ cho
con cũng làm đạo ở bên Hoa. được nhiều năm trước. hướng
báo là hàng loạt của ông. con có giảng từ từ dần dần
cũng em của ông. câu người em thời của trời báo
em đi về cho ông tằm ngày càng mạnh lực hơn đi
truyền bá cũng chỉ để giảng như. Nam mô A Di Đà Phật
vạn vật sinh thời bình.

Olympia, ngày 3/8/94

Q con,

Ông Tám nhận được thư con đề ngày 20/6/94 được biết con đang nuôi dưỡng ý lực tu tiến.

Người tu Vô Vi phải ý thức rõ rệt phương pháp mình đang thực hành:

a) Soi Hôn

b) Pháp Luân Thường Chuyển

c) Thiên Định

Soi Hôn là một ý lực tập trung luồng điển ngay trung tâm chân mày, nhắm mắt nhìn ngay ngắn. Khi đủ lực lượng, ý điển tập trung, tức là hành giả sẽ được sửa tâm sửa tánh, giải nghiệp tâm.

Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai tức là nguyên khí của căn khôn vũ trụ tương hòa tương hợp với tâm thức, khai mở trí tâm sáng suốt, nhìn đời hiểu đời, nhìn đạo hiểu đạo. Lúc làm Pháp Luân Thường Chuyển luôn luôn hạ lệnh đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu, liên tục làm như vậy thì căn nặng cũng sẽ trở thành căn nhẹ. Huệ tâm sẽ bừng sáng. Đối với thể xác tự thanh lọc hàng ngày sẽ thoát ra từ lỗ chân lông cho đến đại tiện, và tiểu tiện.

Thiên Định: hai pháp bên trên đã khai thông trong trật tự thì luồng điển thăng hoa sẽ được nhập định nơi cõi thanh nhẹ. Thiên cho đến lúc luồng điển hồi trở lại thể xác mới thôi, cứ vậy hành hoài thì có một ngày nào đó đầy đủ ý lực mở mắt tâm thức cũng có thể rời thể xác được, kiểm chứng rõ rệt những gì ta đã thấy và ta đã nghe từ các cõi mà hành sự. Quán thông được mọi sự việc thì mới biết được hạnh phúc là gì. Càng gia công tu luyện thì càng được mạnh khỏe và trẻ trung, phán lão hườn đồng là vậy. Nói như không nói làm như không làm, đó mới thật là vô vi.

Con luôn luôn tưởng nhớ đến ông Tám, tức là con nuôi dưỡng một ý lực đồng hành với ông Tám cho đến vô cùng tận trên miền học hỏi thì trên đường tu học không bao giờ chán cả, càng tham thiền nhập định thì

càng được học lực học của chấn động vũ trụ quang văn minh nhất của thời đại.

Người chịu tu Vô Vi tương lai sẽ phát minh được nhiều điều quý giá, cống hiến cho những người kế tiếp. Chúc con vui tiến trong thực hành để tự khám phá nguyên lý và thực chất của chính mình.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

THÔNG BÁO MỪNG TẾT QUÝ MÃO NĂM 2023

Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California Kính mời các bạn đạo địa phương cùng bạn đạo khắp nơi về TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI để chúng ta cùng sum họp VUI XUÂN vào ngày 22 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày MỪNG MỘT NĂM QUÝ MÃO 2023.

Chương trình đón xuân năm nay như sau :

Chụp hình Tết gia đình
Thơ Lì Xi Đầu Năm của Đức Thầy
Cùng Chúc Tết nhau
Chung Thiền
Văn Nghệ
Ăn Trưa
Múa Lân Đốt Pháo

Hội xin thành tâm đón nhận mọi sự phát tâm đóng góp của các bạn đạo. Phần Văn nghệ, bạn đạo nào có khả năng ca hát xin gọi ghi danh tham gia để ngày sum họp đón xuân QUÝ MÃO càng phong phú và đặc sắc hơn.

CÔ MAI: 714-414-9552

Chúng tôi sẽ có thông báo chi tiết về chương trình MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023 đến các bạn đạo trước một tuần.

Tết năm khá đặc biệt vì chỉ sau Tết Dương Lịch 22 ngày và MỪNG MỘT TẾT LÀ NGÀY CHỦ NHẬT đúng vào ngày SINH HOẠT CHUNG THIỀN của Hội chúng ta.

ƯỚC MONG CÁC BẠN ĐẠO DÀNH THỜI GIẠN ĐẾN THAM DỰ ĐỂ CHÚNG TA CÙNG VUI XUÂN - CÙNG CHUNG THIỀN NGUYỆN CẦU MỘT NĂM MỚI CHO CỘNG ĐỒNG VÔ VI - XÃ HỘI - THẾ GIỚI MỘT NĂM MỚI THẬT AN BÌNH HẠNH PHÚC.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT- VẠN VẬT THÁI BÌNH

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California
LÂM HUỲNH MAI
Ngày 22 tháng 12 năm 2022

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 52, 25-12-2022

1.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Giáng Sinh Giải Thoát

https://youtu.be/qEEKL_tj32I

3. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Lời Thầy - Đạo là gì? Tôi tu cho tôi để tôi đi - Chung Vui Xây Dựng 3 ngày 2 chiều Nov-28-2022

<https://youtu.be/ixIqPMF7V5A>

4. Radio Nam California tuần lễ 52

Chủ đề: Đòi Đạo Song Tu

<https://youtu.be/UoE6FagRwYs>

4. Photo Khóa Chung Vui Xây Dựng 3 do anh Phương chụp

<https://photos.app.goo.gl/cwk3zXGVjDLSZqkg7>

<https://photos.app.goo.gl/z6rSUHNxcB3qNnCj8>

<https://photos.app.goo.gl/oVHHzkXoZTsvFGCj6>

Ban video kính mời

Hướng Tâm Cầu Nguyện

Kính xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Khổng thanh Đào, sanh năm 1943 (nhằm năm Quý Mùi), từ trần ngày 14 tháng 12 năm 2022 (nhằm ngày 21 tháng 11 năm Nhâm Dần), tại phường Thạnh Mỹ Lợi thành phố Thủ Đức, hưởng thọ 80 tuổi ta, được siêu thăng tịnh độ. Em Khổng văn Cúc và toàn thể gia đình xin chân thành cảm ơn bạn đạo.